

Số: 38/CDGD

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021

V/v tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp  
cấp bách phòng, chống dịch Covid-19  
trong các cấp Công đoàn Thủ đô

Kính gửi: Công đoàn cơ sở trực thuộc CDGD Hà Nội.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch trong công nhân lao động, tại các phân xưởng, nhà máy, khu công nghiệp là hoàn toàn có thể xảy ra với mức độ nguy hiểm cao.

Để bảo vệ sức khỏe người lao động, an toàn sản xuất và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội và Công văn số 263/LĐLĐ ngày 12/5/2021 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đề nghị Công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và tập trung thực hiện quyết liệt một số nội dung sau:

1. Tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 với mục tiêu cao nhất vì sức khỏe, tính mạng và sự bình yên của đoàn viên, CBGV,NV, tập trung ưu tiên phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần "Chống dịch như chống giặc"; Phát huy tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ "Phải tinh táo, linh hoạt, sáng tạo trong điều hành, xử lý tình huống dựa trên thực tiễn, không để một người chủ quan, cả xã hội phải vất vả". Người đứng đầu công đoàn cơ sở phải vào cuộc với tinh thần cao nhất, mỗi công đoàn cơ sở phải là một pháo đài, mỗi đoàn viên công đoàn, CBGV,NV phải là 1 chiến sỹ, 1 thành viên của pháo đài để thực hiện phòng, chống dịch.

2. Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, trường hợp thực sự cấp thiết do cấp ủy cơ quan, đơn vị quyết định và chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp, đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu 2m và các biện pháp: Đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn. Không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử; thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch. Người đứng đầu công đoàn cơ sở chịu trách nhiệm trước Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội nếu để xảy ra vi phạm.

3. Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch, nhập cảnh trái phép... Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBGV,NV

nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch. Tiếp tục vận động, chăm lo, hỗ trợ cho CBGV, NV khó khăn do dịch bệnh; vận động, tổ chức tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả kinh phí, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch. Biểu dương, khen thưởng nhằm động viên kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

4. Công đoàn cơ sở tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các phương án, tuyên truyền vận động đoàn viên, CBGV, NV tham gia phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về công tác phòng, chống dịch cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5. Trang Facebook Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội và trang Facebook của Công đoàn cơ sở đẩy mạnh tăng cường thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch về diễn biến tình hình dịch bệnh; tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt khuyến cáo "5K" và hạn chế đi lại nhất là trong dịp hè.

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP;
- Lưu: VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Thu Hà**